

Chuẩn Bị Cho Bài 3

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

LỜI CHÚA DẠY DỠ CHÚNG TA

Bài này cho biết những bài đọc trong Thánh Lễ rút ra từ một cuốn sách rất đặc biệt gọi là Thánh Kinh. Những sách trong Thánh Kinh ghi lại truyện Chúa sẵn sóc cho dân Người. Thiên Chúa nói với chúng ta khi chúng ta lắng nghe lời Ngài trong thánh lễ. Để nhấn mạnh sự hiện diện của lời Chúa trong gia đình, phụ huynh dành giờ đọc Thánh Kinh trong tuần này.



Truyện Thánh Kinh ngày nay

Kể một truyện Thánh Kinh tương tự với việc xảy ra trong đời sống gia đình. Chẳng hạn, truyện lụt trong Thánh Kinh tương tự như truyện lụt dưới tầng hầm nhà. Kể lại biến cố đó và cắt nghĩa.

Vẽ hình những truyện Thánh Kinh

Giúp con cái vẽ một hình về truyện Thánh Kinh và chọn cho hình vẽ một cái tên. Dán hình đó lên cửa tủ lạnh hay tại một nơi mà con cái có thể nhìn thấy trong cả tuần.

Truyện mọi người thích

Phụ huynh có thích một truyện Thánh Kinh nào không? Nếu có, kể cho con cái nghe và nói tại sao phụ huynh thích truyện đó. Hỏi con cái xem chúng thích truyện nào trong Thánh Kinh. Tìm hiểu xem tại sao chúng thích truyện đó.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Lắng nghe bài Phúc Âm và bài giảng.
Trên đường về, hỏi mọi người xem nếu là linh mục, họ sẽ nói gì hôm nay?

Trong Tuần

Cố gắng liên kết bài Phúc Âm và bài giảng với đời sống hằng ngày.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong nghệ thuật

Trong thời Trung cổ, các tu sĩ ở bắc Châu Phi, Cận Đông và Âu Châu làm sách bằng cách viết lại từng chữ. Các tu sĩ ở Âu châu nổi tiếng về việc chép lại Thánh Kinh nhiều lần. Các họa sĩ, gọi là những illustrators, đã diễn tả Thánh Kinh bằng cách dùng những màu sáng và màu vàng để sáng tác nên những bức tranh gọi là illuminations.

Những cuốn Thánh Kinh này là những kho tàng quý giá. Chúng là những bảo vật các tu sĩ để lại cho chúng ta. Chúng là những công trình nghệ thuật tuyệt tác, và những kỷ niệm thánh của truyền thống Công Giáo. Hình bên cạnh là một trang của Sách Book of Kells, có ghi lại gia phả của Đức Kitô. Sách này được trưng bày tại Đại Học Chúa Ba Ngôi tại Dublin, Ai-nhĩ-lan.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Sức Mạnh của Lời Chúa

Ong Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.
Cv 8:35



Sách Công Vụ Tông Đồ kể chuyện một người xứ Ê-thi-óp đọc sách Ngôn sứ I-sai-a. Tông đồ Phi-líp-phê hỏi ông có hiểu những gì ông đang đọc không. Người đó nói cần có người chỉ cho. Phi-líp-phê cắt nghĩa cho ông về Chúa Giêsu là sự hoàn tất những lời ngôn sứ I-sai-a. Người đó xin được rửa tội. Lời Chúa và lời giải thích của Phi-líp-phê đã thay đổi đời sống người Ê-thi-óp.

Nhờ những tác giả Tân Ước, chúng ta đã biết câu chuyện của Chúa Giê-su. Trong tuần này cố gắng nhớ lại niềm hân hoan của người Ê-thi-óp lần đầu tiên nghe lời Chúa. Cố gắng sống như một gia đình, thực sự lắng nghe Tin Mừng.